

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชน แกนนำ TO BE NUMBER ONE  
อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

หลักการและเหตุผล

ด้วยชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ดำเนินงานโครงการ รมรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาอย่างต่อเนื่องตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการและแนวทางที่ได้จากบูรณาการ ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ กิจกรรมการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์รณรงค์ปลุกจิตสำนึกและ สร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างกระแสนิยมในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับ สารเสพติด สนับสนุนให้เยาวชนและชุมชนจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการมีส่วนร่วมของสังคม และจัดกิจกรรม อย่างหลากหลายต่อเนื่องและยั่งยืน สอดประสานกับแนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ ซึ่งเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม และวัฒนธรรม และสถานการณ์ปัจจุบันมีปัญหา วิกฤตที่เกิดขึ้นกับเยาวชนหลายประการ เช่น ปัญหายาเสพติดปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ในวัยเรียน ปัญหาการใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหาตลอดจนปัญหาเยาวชน ที่มีค่านิยมฟุ่มเฟือยเป็นต้น ซึ่งโดยลำพังสถาบัน ครอบครัวยังเดียว ไม่สามารถที่จะดูแลปกป้องคุ้มครอง หรือพัฒนาเยาวชนให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ ทั้งนี้เนื่องจาก ครอบครัวยังจำนวนหนึ่งประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจปัญหาการหย่าร้าง รวมทั้งความอบอุ่นภายในครอบครัวซึ่งมีผลทำ ให้เด็กเยาวชนจำนวนมาก อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการกระทำความผิด มีพฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนา ตนเอง ครอบครัวและสังคม

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว ในฐานะเลขานุการ ชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดทำโครงการ เชิงป้องกัน แก้ไขปัญหาที่จะมีผลกระทบกับเยาวชน พัฒนาสมรรถนะ เยาวชนรวมทั้ง บูรณาการด้านองค์ความรู้และ ทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างกระแสนิยมในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด สนับสนุนให้เยาวชนและชุมชนจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการมีส่วนร่วมของสังคม
๒. เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนและประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย

สมาชิก TO BE NUMBER ONE ในอำเภอน้ำหนาว

ระยะเวลาดำเนินการ

ธันวาคม ๒๕๖๖

## งบประมาณ

งบประมาณสนับสนุนจากชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอหน้าหนาว จำนวน ๔๑,๑๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดังนี้

๑.อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL NAMNAO ๒๐๑๘ จำนวน ๓๐ คน จำนวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท (-สามพันบาทถ้วน-)

-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๓๐ คนๆละ ๖๐ บาท = ๑๘,๐๐ บาท  
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๓๐ คนๆละ ๒๐ บาท ๒ มื้อ = ๑๒,๐๐ บาท

๒.ประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งดี วิถี TO BE NUMBER ONE IDOL (TO BE NUMBER ONE IDOL ๒๐๑๘) จำนวน ๓๘,๑๐๐ บาท (-สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)

-รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ ๓,๐๐๐ บาท x ๒ รางวัล = ๖,๐๐๐ บาท  
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท x ๒ รางวัล = ๔,๐๐๐ บาท  
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท x ๒ รางวัล = ๒,๐๐๐ บาท  
-รางวัลขวัญใจวัยใส รางวัลละ ๓,๐๐๐ บาท x ๒ รางวัล = ๖,๐๐๐ บาท  
-สนับสนุนสื่อผู้เข้าประกวดทุกคน ตัวละ ๑๗๐ บาท x ๓๐ ตัว = ๕,๑๐๐ บาท  
-เงินสนับสนุนผู้เข้าร่วมการประกวด คนละ ๕๐๐ บาท = ๑๕,๐๐๐บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๔๑,๑๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

## ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ๑.ผู้ที่มีอายุ ๑๐ - ๒๔ ปี เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE อำเภอหน้าหนาว และเข้าร่วมกิจกรรม
๒. มี TO BE NUMBER ONE IDOL อำเภอหน้าหนาว เพื่อเข้าร่วมประกวดในระดับจังหวัดต่อไป

## ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอหน้าหนาว

ลงชื่อ 

(นางสาวจินตนา กีเกียรติ)  
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ 

(นายชินกฤต เมธาสุวภัทร)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน  
สาธารณสุขอำเภอหน้าหนาว

ผู้เห็นชอบ

ลงชื่อ



(นายธีระศักดิ์ ศรีสมพงษ์)  
นายอำเภอหน้าหนาว

ผู้อนุมัติโครงการ